

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

# PTT – ในพื้นที่ ไม่สอง ของตลาด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

## ที่มาที่ไป...

คงไม่บ่อยนักที่จะเห็นการลงของตลาด ที่จะลงในวันเดียวเป็นร้อยๆ จุด หากใครไม่ทันการลงแบบ Panic ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา การลงครั้งนี้ ก็อาจจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยที่จะต้องจดบันทึกไว้ หรือ เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำให้ลูกให้หลานที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นในอนาคต... แต่จะอย่างไรก็ตาม อย่างที่เห็นอเมซโต้กล่าวไว้ในบทก่อนๆ หน้าที่ ถึงเรื่องของการวางแผนการซื้อ ว่าจะต้องอย่างไร ยังไง หรือ ตรงไหนนั่น ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าทาง หรือ เราได้เตรียมตัวกันมาก่อนสักระยะหนึ่งแล้ว ระดับไม้แรก 1400-1350 ซึ่งก็อาจจะต้องยอมรับว่า เราได้กินไปแล้ว บางท่านก็อาจจะบอกว่า เร็วไปนิด แต่ตอนนั้น ก็ไม่มีใครรู้หรอก หมายถึงจริงๆ นะว่าตรงนั้น แล้วจะเด็งก่อน หรือ ลงต่อ... จนวันวาน ก็ได้เห็นกันแล้วว่า ไม้สองนั้น ซื้อต่อจากไม้แรก โดยที่ไม้แรกยังไม่เห็นกำไร หรือ ไม่มีการเด็งของตลาดขึ้นไปเกินพื้นที่ที่เราเข้าซื้อเลย ...เอาเป็นว่า ตอนนี้ เราเข้าสู่พื้นที่ของการซื้อในไม้สองแล้ว คือระดับ 1300-1200 ในพื้นที่ระดับ 100 จุดตรง 1200-1300 นี้แหละ เลือกซื้อหุ้นเข้าพอร์ต หรือ ซื้อเพิ่มจากตัวที่เคยซื้อไปก่อนหน้านี้ได้... แล้วที่นี้ เราจะเหลืออีก 1 ไม้... นั่นแปลว่า อาจจะมีต่ำกว่า 1200 หรือไม่ ถ้ามจริง ๆ ว่าจะมีใครกล้าฟันธงแบบ 100% เลยหรือไม่ คำตอบก็น่าจะไม่มี แต่โอกาสต่ำกว่า 1200 มันมีอยู่ให้เห็นอยู่แล้ว เพียงแต่ในพื้นที่ 1200-1300 จะเด็งกลับขึ้นเลย 1300 ได้ก่อนหรือไม่ ถ้าเด็งได้ แล้วจะไปแคไหน หรือถ้าจะไม่เด็ง การหลุด 1200 จะลงไปอีกเท่าไร... อันนี้แหละ ตามงานเก่าๆ ของอเมซ ในเรื่อง หนักคลื่นดู

## ดูตามเกม...

การเข้าซื้อในเกมของรูปแบบกราฟแบบนี้ ต้องคิดไว้ก่อนว่า จะเป็นการถือหุ้นและเป็นการถือยาวๆ แบบไม่ยาวระรมตาเสียด้วยซ้ำ... อาจจะเป็นปี หรือ อาจจะมีมากกว่า 2 ปีก็ได้

- แนวรับ : ... 25.0-24.0 (ถ้ามี) เป็นราคาที่น่าสะสมเก็บยาว
- เป้าหมาย : ... รอบการเด็ง 35-40 อาจจะมี (เป้าหมาย สูงกว่านี้)

Price Chart...(PTT)



## ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PTT... เน้นกันในเรื่องของแนวรับไหม้ ที่เป็นขาขึ้น ซึ่งต่อให้ลงไปถึงระดับ 20.0 แล้วไม่ต่ำกว่า ก็ยังคงมองว่ายังอยู่ในแนวไหม้ขาขึ้น ดังนั้น หากเข้าซื้อรอบนี้ที่ 25.0-24.0 แล้ว อาจจะเหลือใจเมื่อไ้แถวๆ 20 หน่อยๆ ก็ได้ (อย่าให้หลุด 20.0) แต่ในการเล่นแบบหวังจะลุ้นทั้งเด็งเป็นรอบ หรือ เด็งขึ้นไปขาขึ้นใหญ่ ก็ต้องว่ากันที่ระดับ 25.0-24.0 นี้แหละ ยังไงก็ต้องเอาเข้ามาไว้ก่อน ไม่ว่าจะตลาด จะเป็นไม้หนึ่งและไม้สองไปแล้วก็ตาม แต่ PTT ระดับ 25.0-24.0 นั้น ถือว่าเป็นไม้แรกเลยก็ได้... เพราะจริงๆ ในพื้นที่ ไม้แรก ของตลาด หรือ SET Index นั้น เห็นอเมซไม่มองว่า PTT เป็นไม้แรกนะ มองให้ระวัง แล้วรอลงต่ำๆ เสียด้วย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ ฮีเยิน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน